

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบรายงานการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่ ข้าพเจ้า นาง อัจฉรา มีนาสันตริภักดิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีความเชี่ยวชาญในการสาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในรูปแบบการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล ดังนี้

1. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)

1. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ในหน่วยบริการ
 ระบุ 1. ปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยร่วมกับทีมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ รพ.มค
 2. ปฏิบัติการพยาบาลในทีมพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน ทั้งการออกคลินิกโรคเรื้อรัง การเยี่ยมบ้าน
2. ทำงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนารูปแบบการบริการ การบริหารการพยาบาล คุณภาพงานบริการพยาบาลเพื่อรับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือการพัฒนาบุคลากร/กำลังคน
3. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ทำวิจัย ใช้ผลงานวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล หรือพัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง
4. สร้างความรู้จากการปฏิบัติและการวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกับฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น
5. Individual Development Plan (IDP) ของอาจารย์แต่ละท่านที่สามารถออกแบบการเพิ่มพูนประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

บรรลุ (อธิบายพอสังเขป)

1. มีทักษะความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา Head injury

2. มีทักษะความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง คือ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

ไม่บรรลุ ระบุเหตุผล เนื่องจาก

2. รายงานปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
3 มค 65 เวลา 7.30-16.30 น. 1) ศึกษาสถานการณ์ และระบบการดูแล ผู้ป่วย ของหอผู้ป่วย ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ในปัจจุบัน 2) ร่วมปฏิบัติการ พยาบาล ทำกิจกรรม การพยาบาล การ ปฏิบัติหลักการและ เทคนิคพยาบาล ใน การพยาบาลผู้ป่วย ทางศัลยกรรม อุบัติเหตุ การดูแล ผู้ป่วยที่มีปัญหา Head injury	ศัลยกรรม อุบัติเหตุ รพ.มค	ครั้งที่ 1 1) ศึกษาสถานการณ์และระบบ การดูแลผู้ป่วย ของหอผู้ป่วย ศัลยกรรมอุบัติเหตุโดยการ สอบถามทีมการพยาบาล ทบทวนทะเบียนประวัติของ ผู้ป่วย 2) ร่วมปฏิบัติการพยาบาล ทำ กิจกรรมการพยาบาล การปฏิบัติ หลักการและเทคนิคพยาบาล ใน การพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรม อุบัติเหตุ การดูแลผู้ป่วยที่มี ปัญหา Head injury	1) มีการสถานการณ์รับผู้ป่วย กลุ่มที่มีปัญหาที่เกิดอาการทาง ระบบประสาทจากการติดเชื้อ เรื้อรังและมีอาการทำร้าย ตนเองและผู้อื่น และไม่สามารถ ควบคุมตนเองได้ มารับการ รักษาเพิ่มมากขึ้น และระบบ การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม อุบัติเหตุในปัจจุบัน มีความ ทันสมัย มี แนวปฏิบัติสำหรับ การพยาบาลผู้ป่วย Head injury จำนวนผู้ป่วยในหอ ผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ มีวัน ละ 23-30 คน ได้เข้าการปฏิบัติ หลักการและเทคนิคพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วยทางศัล ยกรรมอุบัติเหตุ 2) ร่วมปฏิบัติการพยาบาล ทำ กิจกรรมการพยาบาล การ ปฏิบัติหลักการและเทคนิค พยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วย ทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ เพิ่มความ ชำนาญมากขึ้นในการดูแล ผู้ป่วยที่มีปัญหา Head injury การติดตามความเปลี่ยนแปลง ทาง Neuro sign การให้ข้อมูล แก่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย
4 มค 65 เวลา 7.30-16.30 น. ร่วมปฏิบัติการ พยาบาล ทำ กิจกรรมการ พยาบาล การปฏิบัติ	ศัลยกรรม อุบัติเหตุ รพ.มค	ครั้งที่ 2 ร่วมปฏิบัติการพยาบาล ทำ กิจกรรมการพยาบาล การปฏิบัติ หลักการและเทคนิคพยาบาล ใน การพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรม อุบัติเหตุ การดูแลผู้ป่วยที่มี	ร่วมปฏิบัติการพยาบาล ทำ กิจกรรมการพยาบาล การ ปฏิบัติหลักการและเทคนิค พยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วย ทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ เพิ่มความ ชำนาญมากขึ้นในการดูแล

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
หลักการและเทคนิค พยาบาล ในการ พยาบาลผู้ป่วยทาง ศัลยกรรมอุบัติเหตุ การดูแลผู้ป่วยที่มี ปัญหา Head injury		ปัญหา Head injury	ผู้ป่วยที่มีปัญหา Head injury การติดตามความเปลี่ยนแปลง ทาง Neuro sign การให้ข้อมูล แก่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย
31 มค 65 เวลา 7.30-16.30 น. ปฏิบัติการพยาบาล ในทีมพยาบาลศูนย์ สุขภาพชุมชน ทั้ง การออกคลินิกโรค เรื้อรัง การเยี่ยมบ้าน เกี่ยวข้องกับรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล ผู้สูงอายุ	ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพบ้าน เรา โรงพยาบาล บรบือ	ครั้งที่ 1 1) ศึกษาสถานการณ์และระบบ การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ของหน่วยการดูแล ของ รพ.สต และ หน่วยบริการ ปฐมภูมิของโรงพยาบาลบรบือ โดยการสอบถามทีมพยาบาล ทบทวนทะเบียนประวัติของ ผู้ป่วย 2) ร่วมกับทีมสหสาขาให้บริการ ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังที่มารับบริการตามนัด ที่ คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยการ ประเมินระดับน้ำตาล การทำงาน ของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่ รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพื่อให้การพยาบาลในส่วนที่ต้อง ปรับปรุงและส่งเสริม 3) ร่วมกับทีมสหสาขาออกเยี่ยม บ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ทำกิจกรรมการพยาบาล และ การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและ เสริมพลังผู้ดูแลและครอบครัว ของผู้สูงอายุ	1) สถานการณ์และระบบการ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ของหน่วยการดูแล ของ รพ.สต และ หน่วยบริการ ปฐมภูมิของโรงพยาบาลบรบือมี จำนวนผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังมี ของแต่ละตำบล มี 185-328 คน มี 3 กลุ่ม โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคไต และ โรคหัวใจ กลุ่ม ที่เยี่ยมบ้าน คือผู้ที่ไม่สามารถใน การมาโรงพยาบาล 2) ร่วมกับทีมสหสาขา ให้บริการผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังที่มารับบริการตาม นัด ที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพิ่มความชำนาญมากขึ้นในการ ประเมินระดับน้ำตาล การ ทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน การออก กำลังกาย การใช้ยาตาม แผนการรักษา เพื่อให้การ พยาบาลในส่วนที่ต้องปรับปรุง และส่งเสริม 3) ร่วมกับทีมสหสาขาออกเยี่ยม บ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มความชำนาญ มากขึ้นในการทำกิจกรรมการ พยาบาลและ การฟื้นฟูสภาพ

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
<p>1 กพ 65 เวลา 7.30-16.30 น. ปฏิบัติการพยาบาล ในทีมพยาบาลศูนย์ สุขภาพชุมชน ทั้ง การออกคลินิกโรค เรื้อรัง การเยี่ยมบ้าน เกี่ยวข้องกับรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล ผู้สูงอายุ</p>	<p>ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพบ้าน เรา โรงพยาบาล บรบือ</p>	<p>ครั้งที่ 2 1) ร่วมกับทีมสหสาขาให้บริการ ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังที่มารับบริการตามนัด ที่ คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยการ ประเมินระดับน้ำตาล การทำงาน ของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่ รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพื่อให้การพยาบาลในส่วนที่ต้อง ปรับปรุงและส่งเสริม 2) ร่วมกับทีมสหสาขาออกเยี่ยม บ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ทำกิจกรรมการพยาบาล และ การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและ เสริมพลังผู้ดูแลและครอบครัว ของผู้สูงอายุ</p>	<p>ผู้สูงอายุและเสริมพลังผู้ดูแล และครอบครัวของผู้สูงอายุ 1) ร่วมกับทีมสหสาขา ให้บริการผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังที่มารับบริการตาม นัด ที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีจำนวนผู้ป่วยผู้สูงอายุในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มารับ บริการตามนัด ที่คลินิกโรค เรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง วันละ 38 ราย โดย การประเมินระดับน้ำตาล การ ทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน การออก กำลังกาย การใช้ยาตาม แผนการรักษา เพิ่มความ ชำนาญมากขึ้นในการประเมิน ระดับน้ำตาล การทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่ รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพื่อให้การพยาบาลในส่วนที่ ต้องปรับปรุงและส่งเสริม 2) ร่วมกับทีมสหสาขาออกเยี่ยม บ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มความชำนาญ มากขึ้นในการทำกิจกรรมการ พยาบาลและ การฟื้นฟูสภาพ ผู้สูงอายุและเสริมพลังผู้ดูแล และครอบครัวของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสูงอายุในกลุ่มโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังที่เยี่ยมบ้าน มี 2 คน ได้เข้าไปดูแล เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูง ที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง</p>

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
			อ่อนเพลีย ลูกเดินเองในระยะ ภายในบ้าน ประเมินระดับ น้ำตาลสูง มากกว่า 200 mg ทุกคน BP 130-150/ 85-98 mmHg
7 กพ 65 เวลา 7.30-16.30 น. ปฏิบัติการพยาบาล ในทีมพยาบาลศูนย์ สุขภาพชุมชน ทั้ง การออกคลินิกโรค เรื้อรัง การเยี่ยมบ้าน เกี่ยวข้องกับรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล ผู้สูงอายุ	ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพบ้าน เรา โรงพยาบาล บรบือ	ครั้งที่ 3 1) ร่วมกับทีมสหสาขาออกเยี่ยม บ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ทำกิจกรรมการพยาบาล และ การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและ เสริมพลังผู้ดูแลและครอบครัว ของผู้สูงอายุ	1) ร่วมกับทีมสหสาขาออก เยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มความ ชำนาญมากขึ้นในการทำก ิจกรรมการพยาบาลและ การ ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและเสริม พลังผู้ดูแลและครอบครัวของ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยผู้สูงอายุในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เยี่ยมบ้าน มี 3 คน ได้เข้าไปดูแล เป็น ผู้สูงอายุ ที่มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้บ้าง อ่อนเพลีย ลูกเดิน เองในระยะภายในบ้าน ประเมินระดับน้ำตาลสูง 194- 230 mg BP 130-150/ 85-98 mmHg
8 กพ 65 เวลา 7.30-16.30 น. ปฏิบัติการพยาบาล ในทีมพยาบาลศูนย์ สุขภาพชุมชน ทั้ง การออกคลินิกโรค เรื้อรัง การเยี่ยมบ้าน เกี่ยวข้องกับรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล ผู้สูงอายุ	ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพบ้าน เรา โรงพยาบาล บรบือ	ครั้งที่ 4 1) ร่วมกับทีมสหสาขาให้บริการ ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังที่มารับบริการตามนัด ที่ คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยการ ประเมินระดับน้ำตาล การทำงาน ของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่ รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพื่อให้การพยาบาลในส่วนที่ต้อง ปรับปรุงและส่งเสริม	1) ร่วมกับทีมสหสาขา ให้บริการผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังที่มารับบริการตาม นัด ที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีจำนวนผู้ป่วยผู้สูงอายุในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มารับ บริการตามนัด ที่คลินิกโรค เรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง วันละ 32 ราย โดย การประเมินระดับน้ำตาล การ ทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน การออก กำลังกาย การใช้ยาตาม

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
			<p>แผนการรักษา เพิ่มความ ชำนาญมากขึ้นในการประเมิน ระดับน้ำตาล การทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่ รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพื่อให้การพยาบาลในส่วนที่ ต้องปรับปรุงและส่งเสริม</p>
<p>15-17 กพ 65 เวลา 7.30-16.30 น. ปฏิบัติการพยาบาล ในทีมพยาบาลศูนย์ สุขภาพชุมชน ทั้ง การออกคลินิกโรค เรื้อรัง การเยี่ยมบ้าน เกี่ยวข้องกับรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล ผู้สูงอายุ</p>	<p>ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพบ้าน เรา โรงพยาบาล บรบือ</p>	<p>ครั้งที่ 5-7 1) ร่วมกับทีมสหสาขาให้บริการ ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังที่มารับบริการตามนัด ที่ คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยการ ประเมินระดับน้ำตาล การทำงาน ของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่ รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพื่อให้การพยาบาลในส่วนที่ต้อง ปรับปรุงและส่งเสริม 2) ร่วมกับทีมสหสาขาออกเยี่ยม บ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ทำกิจกรรมการพยาบาล และ การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและ เสริมพลังผู้ดูแลและครอบครัว ของผู้สูงอายุ</p>	<p>1) ร่วมกับทีมสหสาขา ให้บริการผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังที่มารับบริการตาม นัด ที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีจำนวนผู้ป่วยสูงอายุในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มารับ บริการตามนัด ที่คลินิกโรค เรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง วันละ 38 ราย โดย การประเมินระดับน้ำตาล การ ทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน การออก กำลังกาย การใช้ยาตาม แผนการรักษา เพิ่มความ ชำนาญมากขึ้นในการประเมิน ระดับน้ำตาล การทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่ รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพื่อให้การพยาบาลในส่วนที่ ต้องปรับปรุงและส่งเสริม 2) ร่วมกับทีมสหสาขาออกเยี่ยม บ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มความชำนาญ มากขึ้นในการทำกิจกรรมการ พยาบาลและ การฟื้นฟูสภาพ ผู้สูงอายุและเสริมพลังผู้ดูแล</p>

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้
			และครอบครัวของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสูงอายุในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เยี่ยมบ้าน มี 7 คน ได้เข้าไปดูแล เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง อ่อนเพลีย ลูกเดินเองในระยะภายในบ้าน ประเมินระดับน้ำตาลสูง 187-248 mg BP 130-150/ 85-98 mmHg
28 กพ 65 เวลา 7.30-16.30 น. ปฏิบัติการพยาบาล ในทีมพยาบาลศูนย์ สุขภาพชุมชน ทั้ง การออกคลินิกโรค เรื้อรัง การเยี่ยมบ้าน เกี่ยวข้องกับรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล ผู้สูงอายุ	ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพบ้าน เรา โรงพยาบาล บรบือ	ครั้งที่ 8 1) ร่วมกับทีมสหสาขาให้บริการผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มารับบริการตามนัด ที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยการประเมินระดับน้ำตาล การทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพื่อให้การพยาบาลในส่วนที่ต้องปรับปรุงและส่งเสริม 2) ร่วมกับทีมสหสาขาออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำกิจกรรมการพยาบาล และ การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและเสริมพลังผู้ดูแลและครอบครัวของผู้สูงอายุ	1) ร่วมกับทีมสหสาขาให้บริการผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มารับบริการตามนัด ที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีจำนวนผู้ป่วยสูงอายุในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มารับบริการตามนัด ที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วันละ 32 ราย โดยการประเมินระดับน้ำตาล การทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพิ่มความชำนาญมากขึ้นในการประเมินระดับน้ำตาล การทำงานของไต ภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน การออกกำลังกาย การใช้ยาตามแผนการรักษา เพื่อให้การพยาบาลในส่วนที่ต้องปรับปรุงและส่งเสริม 2) ร่วมกับทีมสหสาขาออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มความชำนาญมากขึ้นในการทำกิจกรรมการ

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้
			พยาบาลและ การฟื้นฟูสภาพ ผู้สูงอายุและเสริมพลังผู้ดูแล และครอบครัวของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสูงอายุในกลุ่มโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังที่เยี่ยมบ้าน มี 2 คน ได้เข้าไปดูแล เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูง ที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง อ่อนเพลีย ลูกเดินเองในระยะ ภายในบ้าน ประเมินระดับ น้ำตาลสูง มากกว่า 200 mg ทุกคน BP 130-150/ 85-98 mmHg
รวม 80 ชั่วโมง			

3. ผลลัพธ์ของงานและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น

3.1 กรณี เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลในสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1. เพิ่มทักษะการเยี่ยมบ้าน และการพยาบาลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังบางรายไม่มี care giver แต่มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาช่วยดูแลบ้าง ได้รับทักษะในการประเมินความต้องการความช่วยเหลือของผู้ป่วยและการเข้าถึงผู้ป่วยด้านจิตใจ และการพยาบาลที่บ้าน โดยเน้นส่งเสริมพฤติกรรมดูแลตนเอง อันนำไปสู่การนำมาใช้ในการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุได้

2. เพิ่มทักษะการประเมินผู้ที่มารับบริการตามนัด ที่คลินิกโรคเรื้อรัง และการพยาบาลคำแนะนำภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน การออกกำลังกายที่ต้องปรับปรุง และส่งเสริมการใช้ยาตามแผนการรักษา

3.2 กรณี เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญการปฏิบัติหลักการและเทคนิคพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ

เพิ่มทักษะปฏิบัติหลักการและเทคนิคพยาบาล เช่น การพยาบาลพ่นยาและการดูดเสมหะในผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ การปรับปรุงแนวทางการจำหน่ายผู้ป่วย


ขอรับรองว่าข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ และได้ส่งหลักฐานผลลัพธ์การทำ Faculty practice ประกอบแนบมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางอัจฉรา มีนาสันตริกซ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่า นางอัจฉรา มีนาสันตริกซ์ ได้ปฏิบัติ Faculty practice ครบถ้วนตามตารางการปฏิบัติงานและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

ลงชื่อ.....

(นางสาวพนิดา โยวะผุย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสาขาวิชา

ลงชื่อ.....

(นางกฤติกา รัตนรักษ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....

(นางไกรสร สุขุณา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยบริการสุขภาพ